

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	<p>ชื่อ-สกุล : นายกิตติ กุบแก้ว</p> <p>ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p>
ประเด็นปัญหา	
จากกรณีการแจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD ๔.๐ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	
ข้อเท็จจริง	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุโรคระบาดผ่านระบบ DLD ๔.๐ ตามหมายเลข ๑๓๓๔๘๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๑๕ น. ในหัวข้อเรื่อง “โรคล้มปี่ สกิน” ในพื้นที่เกิดเหตุ คอกวัวอยู่ที่นา ทางมาบ้านร่องหมู ต.ถ้ำแซ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้ “ตอนนี้มีวัวที่เป็นลักษณะคล้ายเป็นโรคล้มปี่ สกิน ตอนนี้เป็น ๓ ตัวแล้ว มีตุ่มขึ้นเต็มหลังและตามลำตัว เท้าบวมแล้วคะ เริ่มจากที่เป็น ๑ ตัวตอนนี้เป็น ๓ ตัวแล้ว ช่วยอะไรได้บ้างคะ มีมาตรการรักษาอะไรบ้าง อยากให้เข้ามาคะ เบอร์ติดต่อ ๐๖๑๓๓๒๗๘๑๗”</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งให้นายโสภณ บัวโฮม ปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้แจ้งเหตุการณ์ผ่านระบบ DLD ๔.๐ คือ นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณผา บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีโคในคอกทั้งหมด ๘ ตัว แต่ติดเชื้อจำนวน ๗ ตัว โดยสัตว์มีอาการเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้แจ้ง นายสามารถ ศรีคำ เข้าดูแลแต่ยังมีการระบาดต่อเนื่อง จึงได้แจ้ง ผ่านระบบ dld ๔.๐ ในการนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล ได้ทำการรักษา และ ให้คำแนะนำในการดูแลตามมาตรการของกรมปศุสัตว์</p>	
การดำเนินการ	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สั่งให้ปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผลดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคล้มปี่ สกิน อย่างเร่งด่วน ตามแนวทางการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ทำการชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ - รณรงค์การตอนโค - กระบือ เข้ามุ้งเพื่อป้องกันยุง และแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคล้มปี่ สกิน - ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปี่ สกินให้กับประชาชนในท้องถิ่น - ประสานหน่วยงานสื่อของท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปี่ สกินให้กับประชาชนในท้องถิ่น 	
ช่องทางการเผยแพร่	
<ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ 	

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

